
Reykjavík, 21. apríl 2023
USK22110020

UMSÖGN

Viðtakandi: Umhverfis- og skipulagsráð
Sendandi: Skrifstofa samgöngustjóra og borgarhönnunar

Tillaga fulltrúa Sjálfstæðisflokksins um hönnun og skipulag Vogabyggðar

Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 2. nóvember sl. var lögð fram svohljóðandi tillaga 
fulltrúa Sjálfstæðisflokksins:

Við hönnun og skipulag Vogabyggðar hefur í mörgum tilvikum farist fyrir að 
leggja sérmerktar hjólareinar milli götu og gangstéttar. Slíkt hefði þó verið 
hægðarleikur því gangstéttar í hverfinu eru flestar breiðar og rúmgóðar. Í því 
skyni að bæta aðstæður til hjólreiða í Vogabyggð er því lagt til að leitast verði 
við að leggja sérmerktar hjólareinar milli götu og gangstéttar þar sem 
aðstæður leyfa. 

Tillögunni var vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, skrifstofu samgöngustjóra og 
borgarhönnunar þann 9. nóvember sl. 

Umsögn:

Umrætt skipulag er frá árinu 2017 en þar er gert ráð fyrir þessu fyrirkomulagi, þ.e. að 
sérmerkt hjólarein sé í aðalgötunni Dugguvogi en annarsstaðar sé ýmist hjólað í götu eða á 
gangstétt en á þessu svæði eru flestar götur með 30km hámarkshraða eða vistgötur. Á sama 
tíma eru gangstéttir breiðar. Þetta er í samræmi við leiðbeiningar fyrir hjólreiðar1 þar sem 
kemur fram við hvaða aðstæður ættu að vera sérstakir aðskildir hjólainnviðir en það er m.a. 
háð umferðarhraða og umferðarmagni.

Beðist er velvirðingar á seinum svörum við tillögunni

Virðingarfyllst,
Guðbjörg Lilja Erlendsdóttir

Samgöngustjóri

1 https://reykjavik.is/sites/default/files/honnunarleidbeiningar_fyrir_hjolreidar_2019-12-19.pdf


